

Source :

มติชน (บ่าย)

Date : 28 มี.ค. 2559

Page :

6

No:

59144245

ตุลาการค้าน‘ร่างพ.ร.บ.ชะลอฟ้อง’ ปธ.ศาลฎีกายื่นหนังสือถึง‘พรเพชร’

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา กล่าวกรณี ครม. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรการแทน การฟ้องคดีอาญาหรือกฎหมายชะลอการฟ้อง คดีอาญา ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าหลักการของ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวระบุว่า คดีอาญาที่มีโทษ จำคุกขั้นต่ำไม่เกิน 5 ปี เมื่อผู้ต้องหาขอรับผิด และผู้เสียหายยกโทษให้ไม่ติดใจเอาความ ไม่ว่าจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายหรือไม่ก็ตาม หาก พนักงานอัยการเห็นสมควรไม่ควรฟ้อง อัยการ สามารถใช้มาตรการชะลอการฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง และให้คุมประพฤติ อัยการเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข การคุมประพฤติดังกล่าวผ่านกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในระหว่างนี้จะห้ามผู้เสียหาย ฟ้องคดีเอง หากผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีเอง ให้ถือว่าสิทธิในการฟ้องคดียุติ หลักการนี้ อัยการ กับพนักงานคุมประพฤติจะร่วมมือกัน โดยที่ศาล ไม่ได้ตรวจสอบ รวมถึงยังครอบคลุมความผิด ส่วนตัวและอาญาแผ่นดินอีกด้วย เช่น ทำให้ เสียทรัพย์ บุกรุก ช่มชู้นกระทำเราที่อายุเกิน 20 ปี อยู่ในเงื่อนไขที่ยอมความได้ ในอัตราโทษ ไม่เกิน 5 ปี

นายศรีอัมพรกล่าวต่อว่า ที่น่าสนใจคือ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้คดีที่เกิดจากการกระทำ โดยประมาท เช่น การขับรถโดยประมาทเป็น เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย บาดเจ็บสาหัส หรือ เสียชีวิต แม้จะมีอัตราโทษสูงเกิน 5 ปี จะเข้าสู่ มาตรการชะลอการฟ้องได้ อย่างไรก็ตาม คนขับ รถเบนซ์ชนรถฟอร์ด หรือ ก้าวร้าวที่ธนาคารไทย พาณิชย จะได้เข้าสู่มาตรการชะลอฟ้อง

นายศรีอัมพรกล่าวต่อว่า บางครั้งผู้เสียหาย อาจถูกข่มขู่ถ้าไม่ยอมความอาจถูกบีบให้ยอม ความทำให้เสียเปรียบ และถูกละเมิดสิทธิการ ฟ้องคดี ในคดีที่เป็นอาญาแผ่นดิน เช่น คดีลัก ทรัพย์ คดีบุกรุกป่า แอบตัดต้นไม้ในป่าสงวน ล่าสัตว์ป่า พกพาอาวุธปืน โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ผู้เสียหายคือรัฐ และความผิดที่มีโทษน้อย แต่ มีพฤติการณ์อาจทำให้สังคมได้รับความเดือด ร้อน เช่น ทำร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 ผู้ก่อ เหตุจะมีพฤติกรรมน่าเกลียด อันธพาล ไม่เกรงกลัว กฎหมาย หรือทำให้เสียทรัพย์ หรือการกระทำ ที่น่าเกลียด ทำให้สังคมกระเทือนจิตใจใจ เข้าสู่ พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ด้วย

นายศรีอัมพรกล่าวต่อว่า จากร่าง พ.ร.บ.ที่ ออกมาไม่มีหลักประกันตรวจสอบการยอมความ

ว่าผู้เสียหายยินยอมจริงหรือไม่ ความผิดก็ไม่ได้มี การพิสูจน์ในชั้นศาล เป็นการจงใจให้จำเลยหรือ ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพเพื่อขอมาตรการ ชะลอการฟ้อง เพื่อเป็นประโยชน์ว่าถ้าผู้คดีไปถึง แม่ตัวเองไม่ได้ทำ แต่ถ่ายอมสารภาพผิดเพื่อให้ ตนเองพ้นคดีตรงนี้จึงค่อนข้างหมิ่นเหม่ ในส่วน สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย มีลักษณะการจงใจ ให้ยอมรับ อีกทั้งสิทธิในการฟ้องคดีอาญาถือเป็น สิทธิมนุษยชนที่รัฐธรรมนูญ แม่แต่ฉบับของนาย มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.กำลังร่างอยู่รับรอง คือสิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีเอง ร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ตอบเจตย์ขัดต่อทฤษฎีกระบวนการ ยุติธรรมที่มุ่งป้องกันการอาชญากรรม ป้องกัน การประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย และเป็นช่องทาง ว่าผู้ที่ก่อเหตุรู้ว่ามิช่องทางฟ้องอยู่ สามารถ ทำความผิดที่มีโทษไม่เกิน 5 ปีมากขึ้น โดย พยายามขอใช้มาตรการการชะลอฟ้องนี้

นายศรีอัมพรกล่าวต่อว่า ประธานศาลฎีกา ได้ยื่นหนังสือทักท้วงไปแล้วในหลักการว่ายังไม่ เหมาะสม ควรปรับแก้ไขหลายจุด การแก้ไข จะต้องทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ปิดประตู แอบกันเงียบๆ รอฟ้องอยู่ในวันที่ 28 มีนาคม จะเลื่อนพิจารณาในเรื่องนี้ ในชั้นคณะกรรมการ ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) หรือไม่

“คงมีใครไปบอกรัฐบาลว่ากฎหมายฉบับนี้ เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาล เห็นว่าเป็น กฎหมายชิ้นโบดำตกย้ำให้เกิดความเลื่อมล้ำ เคยได้ยินนายกรัฐมนตรียูทูทถึง เรื่องคดีขับรถ เบนซ์ชนรถฟอร์ดว่าจะไม่ยอมให้คุกกี้ไว้ซึ่งคนจน กับหมา แต่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา คำกล่าว ของนายททอาจเป็นเพียงความฝัน แม้แต่นาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ยังกล่าวว่า ถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ คดีเบนซ์อาจไม่นำขึ้นสู่การ พิจารณาของศาลก็เป็นได้” นายศรีอัมพรกล่าว

นายสมชาติ อัญญาวิรัชกุล ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกา และคณะกรรมการ ตุลาการ กล่าวว่าการที่ประธานศาลฎีกาลง นามหนังสือแจ้งไปยัง ครม.และประธาน สนช. เพื่อขอทบทวนร่างกฎหมายที่ให้อำนาจอัยการ สั่งชะลอการฟ้องและยุติคดีอาญาได้ ขอให้ พิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ ผ่านมา นับว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลและ สนช.ให้ตระหนักว่าจะก่อให้เกิดปัญหาการดำเนิน การยุติธรรมในคดีอาญาและความเสียหายแก่ ประชาชนอย่างแน่นอน